

**“Ngành chăn nuôi đang trong giai đoạn khó khăn. Nhưng với tôi, hoàn cảnh xấu thôi là cản trở tôi tìm ra mình biết cách đâu thôi”** - Ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH gà giống Cao Khanh chia sẻ.

Năm 2012, dù thị trường không thuận lợi nhưng ông Cao Văn Khanh vẫn mạnh dạn mở thêm cơ sở sản xuất con giống gà ta tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom). Hiện chỉ nhánh mới này đã có 10 đội lý cung cấp con giống tại các huyện, TX.Long Khánh, sản lượng trung bình vài chục ngàn con giống/tháng.

### \* Chìm nổi với nghề

Ông Khanh nhớ lại: “Nhà nghèo nên tôi như tôi đã từng nuôi thêm đàn gà, đàn vịt để có tiền đi học. Xong chương trình phổ thông, tôi bỏ 2 năm với 2 chấu vàng chôn để học nghề ở phố trảng Bờ tỉnh Bình Định. Nhưng năm 1980, các lò phố đều do người Trung Quốc lập nên, kiếm thu nhập ở phố bằng nghề công chế tạo nên tôi cho người trong gia đình nên mình phải khéo léo, hết lòng vì công việc để người ta thoải mái mà chôn bí quyết nghề.”



Ông Cao Văn Khanh giữ gìn thiêu lò phố phố theo công nghệ hiện đại.

Như tay nghề giỏi, ông được các chủ lò lôi kéo và trả công với giá cao. Nhưng phải mất 10 năm làm thì mới tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, ông mới quyết định mở lò phố riêng ở Bình Định. Ông chia sẻ: “Suốt thời gian đó, với nghề tôi cũng xoay sang việc kinh doanh, buôn bán, tận thu lợi nhuận tay rảnh mới quyết tâm kiên trì theo nghề mà mình am hiểu nhất.” Mở lò phố bằng nghề vẫn đi vay dù chỉ là dùng lò thủ công, mới mở phố được vài ngàn phố, nhưng nhờ tay nghề giỏi, uy tín trong nghề năm làm thì, người chăn nuôi xa, gần tin tưởng tìm đến ông để mua hàng.

Giai đoạn năm 2007-2008, dịch bệnh, chăn nuôi thua lỗ, vốn liếng tích góp bao năm của ông

## Chuyên gia sản xuất giống gà ta

Viết bởi Administrator

Thứ 7, 26 Tháng 6 2013 08:35 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 03:06

---

Hiện nay nhu cầu mua giống trong tỉnh ngày càng tăng 3-4 lần so với các địa lý cấp 2 và nhu cầu trang trại chăn nuôi. “Lúc đó, gà rất giá thể thấp, và con đẻu phải đi vì càng nuôi càng lớn, con giống không ai mua. Nhu cầu ngày càng tăng và đàn gà đó mà mấy tháng sau, các sản phẩm đã thua lỗ vì thời điểm mà giá gà tăng lên, gà xuất chuồng với giá cao gấp đôi” - ông Khanh nói.

### \* Sản xuất giống công nghệ mới

Sau đợt sóng gió đó, ông tiếp tục tìm kiếm cho mình một chuyên gia du nhập “bò” sang Trung Quốc. Năm tháng trước ông đã tìm hiểu mô hình chăn nuôi, sản xuất giống theo hướng công nghiệp, vì lúc đó gà giống của Trung Quốc nhập sang Việt Nam rất nhiều. Ông nghĩ đến việc đầu tư công nghệ sản xuất giống gà ta theo hướng công nghiệp.

Ông đã tiếp tục chấp nhận đầu tư có đàn gà ta giống với nhu cầu tính nhu cầu mong muốn. Tiếp đó đã đầu tư chi phí khoảng 200 con, qua 4 năm lại nữa, hiện nay ông đã có nguồn gà đẻ các chủng ngàn con cung cấp trứng để ấp giống gà ta với nhu cầu tính, như: chất lượng trứng ngon, rút ngắn thời gian chăn nuôi, kháng bệnh tốt.

Năm 2009, Công ty TNHH gà giống Cao Khanh đã được thành lập ở Bình Định và mang lại lợi ích phân phối con giống của doanh nghiệp cũng lan rộng ra nhiều tỉnh, thành Bắc, Trung, Nam. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dây chuyền kết quả đầu tư và cung cấp giống với địa lý, và phân phối thức ăn chăn nuôi và cung cấp con giống cho người chăn nuôi. Các sản phẩm tại Tân Thành, xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) cũng được doanh nghiệp đầu tư dàn máy ấp trứng theo công nghệ hiện đại vào đầu năm 2012, có sản lượng vài chục ngàn trứng/tháng với mong muốn mở rộng thị trường tại phía Nam.

**Lê Quyên**